

BÀI THI
Chủ đề “Thầy cô trong trái tim em” năm 2022

Chủ đề “**Thầy cô trong trái tim em**” năm 2022 là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022).

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý

-Comenxki-

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy,
để em đến bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.

.....

Dù năm tháng vô tình trôi mãi,
Có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
Sáng soi bước em trong cuộc đời
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ...”

Không biết vô tình hay một sự hữu duyên lạ lùng, “Người thầy” đưa con tinh thần của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy lại được phát trong Chương trình phát thanh măng non của trường và lúc ấy tôi lại nghe được.

Ngày 20 tháng 11 năm 2022, hôm nay tôi cũng đến trường trên con đường quen thuộc như mọi khi. Nhưng không khí của ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, không khí của ngày tri ân thầy, cô ngày mà học sinh thể hiện sự biết ơn đến những người đã truyền đạt bao tri thức để ta có một hành trang vững vàng bước vào đời. Ngày 20 tháng 11 của cái năm mà tôi học lớp 12, năm cuối cấp đầy sự gấp rút để chuẩn bị cho kì thi quan trọng của cuộc đời, năm của sự lưu luyến của tuổi học trò

sắp qua đi, năm của sự chia ly bạn bè và thầy cô đã từng gắn bó. Đến lớp, trên tay mọi người đều cầm những cành hoa tươi thắm để chút nữa thôi sẽ gửi tặng đến thầy cô đã dạy dỗ mình, đã tận tụy với sự nghiệp trồng người thắm lặng. Chắc hẳn khi nhận được những cành hoa tươi thắm của những cô, cậu học trò thì thầy cô sẽ rất xúc động, sẽ rất vui vì sự nghiệp của mình đã thành công. Hết năm nay, những học sinh thầy cô từng dạy dỗ sẽ bước vào một cuộc đời mới, một cuộc sống mới. Còn thầy cô vẫn sẽ tiếp tục đưa đàn em thân yêu đến bến bờ tri thức. Tôi đang cảm nhận từng ngày khi còn là học sinh, khi còn được ngồi trên ghế nhà trường. Và tôi không thể nào quên những kỉ niệm thời áo trắng bên bạn bè cùng hình ảnh thầy cô miệt mài bên giáo án. Những người đã truyền dạy cho tôi bao tri thức, bao ước mơ và hi vọng. “Reng...reng...” - tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi kéo tôi về thực tại, thời gian của ngày 20 tháng 11 năm 2022, đã 12 năm trôi qua nhưng kỉ niệm của ngày 20 tháng 11 năm ấy vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Hôm nay đưa học trò năm ấy cũng đã trở thành cô giáo, tiếp tục sự nghiệp trồng người của thầy cô rồi ạ! Tôi thực sự đã cảm nhận được bao suy tư, bao lo lắng của thầy cô năm xưa. Tôi luôn mong kiến thức tôi truyền dạy các em sẽ ghi nhớ và khi các em ra trường bước vào đời thì cuộc đời sẽ dang rộng cánh tay chào đón như cánh tay của người mẹ hiền dang tay ôm con mình vào lòng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay chúng ta mới lại được cảm nhận không khí tung bừng của ngày tôn vinh nghề trồng người cao quý để từ đó cảm thấy nghề giáo của mình vô cùng quan trọng. Một nghề có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất là cho các thế hệ học trò của mình, giúp các em trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước. Ngày 20 tháng 11 là ngày ân tình, ngày chúng tôi đón nhận tình cảm của toàn xã hội, tấm lòng biết ơn của học trò làm chúng tôi thật sự xúc động, thấy ấm lòng hơn khi nhìn thấy những ánh mắt trong sáng, nụ cười thân thương, sự quan tâm lo lắng của các em làm chúng tôi quên đi bao mệt mỏi của công việc, những lo toan trong cuộc sống hàng ngày. Hơn ai hết, với vai trò là người thầy, chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình. Mỗi nhà giáo phải có bản lĩnh, vừa giữ được phẩm chất tốt đẹp của nghề nghiệp cao quý vừa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về tri thức, về kiến thức chuyên môn, về nghiệp vụ sư phạm sao cho phù hợp.

“ Dù năm tháng vô tình trôi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Đôi theo bước em trong cuộc đời

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
em đếm hết công ơn người thầy”

Chúng tôi luôn là người hằng ngày vẫn say mê với nghề, vẫn đứng bên sân trường dõi theo từng bước đi của học sinh. Thật hạnh phúc khi được là người được đưa đò qua sông rồi thấy học trò của mình học giỏi trưởng thành. Chính các em là nguồn sức mạnh để chúng tôi dành trọn tâm huyết với nghề. Mong các em sẽ thành công trên con đường của chính mình.

Nhân ngày 20/11, xin trân trọng gửi tới các thầy, cô giáo những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi đẹp nhất! Tôi xin kính chúc các thầy cô giáo có nhiều niềm vui, đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp “trồng người” đầy cao cả. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi, xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là một học sinh của trường TH & THCS Long Phụng thân yêu!

Người viết

Nguyễn Ngọc Kim Trang